

Quy định Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (Xét nghiệm bắt buộc đối với một số người) (Ghi chú 599J)

Thông báo xét nghiệm bắt buộc

Ghi chú 599J đưa ra khuôn khổ pháp lý để Chính phủ đưa ra quy định rõ ràng bằng thông báo xét nghiệm bắt buộc đăng trên Báo chí, danh mục hoặc thông tin về những người được yêu cầu xét nghiệm COVID-19, dựa trên sự phát triển của dịch bệnh. Ví dụ như những người đã có mặt tại các cơ sở cụ thể có các ca bệnh bùng phát và các nhóm có nguy cơ cao hoặc phơi nhiễm cao (chẳng hạn như người thuộc một nghề nghiệp cụ thể.



Công bố về hạn chế-xét nghiệm

Ngoài ra, theo nhu cầu kiểm soát lây nhiễm, Cap. 599J đưa ra khuôn khổ pháp lý để Chính phủ hạn chế việc di chuyển của những người phải tuân theo quy định xét nghiệm bắt buộc hoặc phong tỏa các cơ sở bùng phát dịch bệnh cho đến khi tất cả mọi người tại cơ sở đã được xét nghiệm và đã có kết quả xét nghiệm chắc chắn.

Nếu cần thiết, chẳng hạn như khi có nghi ngờ về việc ô nhiễm môi trường tại cơ sở làm tăng nguy cơ lây nhiễm của những người tại đó, Chính phủ có thể chuyển mọi người tại cơ sở sang một địa điểm được chỉ định để đợi kết quả xét nghiệm khi cần nhắc đến tình hình hoặc đưa họ đến trung tâm cách ly để tiến hành cách ly bắt buộc theo quy định hiện tại.

Hướng dẫn của bác sĩ có đăng ký

Ngoài ra, Chính phủ có thể đưa ra quy định rõ ràng bằng thông báo đăng trên Báo chí trong thời hạn không quá 14 ngày, bác sĩ được chỉ định có thể yêu cầu một người mà anh ta nghi ngờ về mặt lâm sàng đã nhiễm COVID-19 phải thực hiện xét nghiệm theo hướng dẫn bằng văn bản chỉ định cho người đó.

Người cần xét nghiệm như vậy có thể chọn làm xét nghiệm như sau:

- 1 Sử dụng lọ bệnh phẩm do bác sĩ có đăng ký chỉ định xét nghiệm bắt buộc để lấy mẫu dịch hầu họng và gửi lọ bệnh phẩm đến một trong các điểm lấy mẫu do Chính phủ chỉ định được thành lập tại các phòng khám DH và HA trước thời hạn xét nghiệm. Sau khi báo cáo trường hợp cho DH, bác sĩ có đăng ký đã đưa ra chỉ định sẽ được thông báo về kết quả xét nghiệm; hoặc
- 2 Tự bố trí xét nghiệm tại các phòng khám tư nhân được DH công nhận trước thời hạn xét nghiệm và nộp kết quả xét nghiệm cho bác sĩ chỉ định xét nghiệm bắt buộc hoặc nhân viên phòng khám của người đó qua thư điện tử, fax hoặc bản cứng trong vòng bốn ngày sau thời hạn xét nghiệm.



<https://www.coronavirus.gov.hk/eng/compulsory-testing.html>



Bất kỳ ai không tuân theo yêu cầu của hướng dẫn xét nghiệm bắt buộc hoặc thông báo xét nghiệm bắt buộc đều phạm tội. Mức phạt tối đa khi bị kết án là \$10.000. Mức phạt cố định đối với hành vi phạm tội là \$5.000. Cá nhân phạm tội cũng sẽ nhận được yêu cầu xét nghiệm bắt buộc yêu cầu cá nhân đó phải đi xét nghiệm trong khung thời gian chỉ định. Việc không tuân thủ yêu cầu là hành vi phạm tội và người phạm tội sẽ phải thanh toán mức phạt 4 (\$25.000) và ngồi tù sáu tháng.

Bất cứ cá nhân nào vi phạm công bố về hạn chế-xét nghiệm hoặc hướng dẫn chuyển sang một địa điểm được chỉ định đều phạm tội và có thể phải chịu mức phạt tối đa là mức 4 (\$25.000) và ngồi tù sáu tháng.



Những người thuộc diện bắt buộc xét nghiệm có biểu hiện bệnh cần đi khám ngay và làm xét nghiệm theo hướng dẫn của chuyên gia y tế. Những người này không nên đến các Trung tâm Xét nghiệm Cộng đồng hoặc các trạm xét nghiệm di động chủ yếu dành cho những người không có triệu chứng.

Trong thời gian chờ kết quả, người đã làm xét nghiệm nên ở nhà, tránh ra ngoài.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập <https://www.coronavirus.gov.hk/eng/compulsory-testing.html>

